



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๗

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/
หัวหน้างานวินัยและนิติการ/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ทราบ)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๙๑,๒๕๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพบุคคล และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าสอนจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนการสอนและค่าสอนเกินภาระงานสอน เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรพิจารณาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองคลัง กองแผนงาน และสำนักงานตรวจสอบภายในต้องมีความเข้าใจเรื่องงบประมาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. มอบให้ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ